

KỶ HỢP THỨ TÁM QUỐC HỘI KHÓA XIV...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ tám, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Tham gia thảo luận, đại biểu Phạm Văn Tuấn (Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình) phát biểu thể hiện sự cần thiết ban hành Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nói chung và cơ chế huy động các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng nói riêng. Trong điều kiện ngân sách khó khăn, đầu tư theo hình thức đối tác công tư ngày càng đóng vai trò quan trọng

trong phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông; trong khi đó, khung pháp lý về hoạt động này còn chưa đồng bộ, đầy đủ, gây nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Do đó, việc luật hóa hoạt động đầu tư theo phương thức đối tác công tư là cần thiết, phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay. Việc ban hành Luật sẽ bảo đảm tạo lập cơ chế thực hiện dự án, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính trong việc lựa chọn nhà đầu tư cạnh tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả, góp phần tạo niềm tin thu hút nguồn vốn khu vực tư nhân và sử dụng hiệu quả các nguồn lực hữu hạn của Nhà nước như vốn, ưu đãi, bảo đảm đầu tư...

Đồng thời, đề nghị Ban soạn thảo căn rà soát các điều khoản để tạo sự thống nhất với quy định có liên quan của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Xây dựng, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công..., nghiên cứu bổ sung, cụ thể hóa một số quy định sau vào dự thảo Luật như: bổ sung quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà đầu tư với chính quyền địa phương về phối hợp trong giám sát, kiểm tra, nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình phục vụ các kỹ thanh toán, quyết toán; công khai, tuyên truyền, tạo sự thống nhất với nhân dân về dự án...; quy định thuế thu lợi nhuận từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; bồi thường đối với: lãi vay (trong đó, cần chi tiết về lãi vay trong thời gian xây dựng), góp phần tạo niềm tin cho vốn, thời gian hoàn vốn...

Về một số điều khoản cụ thể, đại biểu Quốc hội đề nghị bổ sung, chỉnh lý: đề nghị xem

xét, phân loại dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của HĐND các cấp; quy định về công khai thông tin; quy định về việc lấy ý kiến trước khi quyết định chủ trương và ký hợp đồng PPP; đề nghị cơ quan trình hoặc quyết định chủ trương đầu tư phải lấy ý kiến cộng đồng bằng hình thức đăng tải thông tin về dự án và cách thức tiếp nhận ý kiến góp ý trên cổng thông tin của mình ít nhất 60 ngày trước khi trình cấp có thẩm quyền hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Đối với các dự án có nguồn thu trực tiếp từ người sử dụng thì cơ quan trình hoặc quyết định chủ trương phải gửi văn bản lấy ý kiến đối tượng chịu tác động trực tiếp hoặc các tổ chức đại diện của họ. Vì dụ, các dự án đường giao thông cần lấy ý kiến các doanh nghiệp vận tải, hiệp hội vận tải, người dân trong khu vực...; nội dung thông

tin cung cấp khi lấy ý kiến phải bao gồm thông tin cơ bản về dự án, những lợi ích mang lại cho người sử dụng, mức phí/giá, thời gian chờ, các cân nhắc cần tiên khả thi... các ý kiến đóng góp cho dự án phải được tổng hợp, giải trình và gửi kèm cho cơ quan, chính quyền địa phương hoặc người có thẩm quyền ký hợp đồng; quy định về điều kiện áp dụng hình thức chỉ định thầu; về bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; quy định đối với trường hợp dự án PPP phải sinh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn; về cơ chế chia sẻ rủi ro...

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Hòa giải, đối thoại tại tòa án và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp.

VỤ SƠN TÙNG

(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh)

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH UBND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 19/11, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đi kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đấu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh và tiến độ thực hiện công trình Tượng đài "Bác Hồ với nông dân" thuộc dự án xây dựng Quảng trường Thái Bình.

Dự án đấu tư xây dựng Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh sẽ được triển khai xây dựng tại địa điểm hiện tại của Thư viện trên khu đất 7.000m²; các công trình cần được thanh lý, phá dỡ trên khu đất để triển khai dự án gồm: 1 nhà làm việc cấp 3 có diện tích xây dựng 769,2m², quy mô 2 tầng được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 1975 và 1 nhà làm việc cấp 4 có diện tích xây dựng 183m², quy mô 2 tầng, được xây dựng và đưa vào sử dụng từ năm 2004 (đây là tài sản của Đài PTTH tỉnh tại trụ sở cũ, mới tạm bàn giao cho Thư viện theo chỉ đạo của UBND tỉnh) và một số công trình phụ trợ khác. Đến nay, Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh đang triển khai lập phương án phá dỡ, dự toán phá dỡ và thu hồi

tài sản. Dự kiến, các thủ tục thanh lý, phá dỡ sẽ được hoàn thành vào giữa tháng 12/2019 để bàn giao mặt bằng thi công công trình.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đấu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh báo cáo tiến độ thực hiện dự án đồng thời trực tiếp kiểm tra tại Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh và Nhà Văn hóa lao động tỉnh - địa điểm tạm thời của Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh trong thời gian xây mới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là công trình có ý nghĩa văn hóa, là nơi lưu giữ các tài sản văn hóa có giá trị cao, do đó, công tác bảo quản tài liệu của Thư viện trong quá trình xây dựng trụ sở phải đặc biệt được chú trọng, bảo đảm nguyên vẹn giá trị và tuyệt đối không để hỏng hóc, mất mát. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nên phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng cả về mỹ thuật và kỹ thuật. Trên cơ sở tiến độ các

công việc đã triển khai, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thư viện Khoa học tổng hợp tỉnh trong tháng 11/2019 phải hoàn thành việc di chuyển trụ sở và trước ngày 15/12/2019 phải hoàn thành việc phá dỡ để bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án đấu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh; thực hiện thanh lý theo quy định với các tài sản đã hư hỏng thuộc quyền sử dụng của Thư viện; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khảo sát hiện trạng trang thiết bị hiện có ở Nhà Văn hóa lao động tỉnh, trên cơ sở đó để xuất phương án mua sắm các tài sản cần thiết phục vụ cho hoạt động của Thư viện; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết về việc thay đổi trụ sở của Thư viện; phối hợp với Nhà Văn hóa lao động tỉnh xử lý các loại sách, báo biệt được chú trọng, bảo đảm nguyên vẹn giá trị và tuyệt đối không để hỏng hóc, mất mát. Đây cũng là công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX nên phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng cả về mỹ thuật và kỹ thuật. Trên cơ sở tiến độ các

dân dụng và công nghiệp tỉnh nghiên cứu phương án đối tượng dài nhà bác học Lê Quý Đôn sao cho trang trọng nhất, tuyệt đối bảo đảm an toàn cho cây xanh trong khuôn viên Thư viện, trong quá trình thi công công trình phải hạn chế thấp nhất việc di chuyển cây xanh. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành liên quan chủ động phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để công trình được khởi công theo đúng tiến độ.

Tại Quảng trường Thái Bình (phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình), đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã kiểm tra việc thi công công trình Tượng đài "Bác Hồ với nông dân". Đây là công trình sẽ được khánh thành nhân dịp kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh. Sau hơn 1 năm triển khai thi công hiện, đến nay công trình đã thi công xong hai mảng phù điêu hai bên, đang triển khai thi công nhóm tượng và mảng phù điêu giữa; trong đó, nhóm tượng đã thi công đạt 70% và mảng phù điêu giữa đã thi công đạt 60% khối lượng công việc. Dự bị công trình sẽ hoàn thành các hạng mục chính trước ngày 10/3/2020 và sẽ hoàn thiện

các phần còn lại sau ngày 21/3/2020.

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Thái Bình xây dựng chi tiết tiến độ hoàn thành từng hạng mục công việc cụ thể, trước ngày 10/3/2020 phải có bản hoàn thành các hạng mục chính để bàn giao mặt bằng cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các nội dung liên quan để kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; đôn đốc đơn vị tư vấn giám sát thực hiện giám sát nghiêm túc, chặt chẽ nhằm bảo đảm công trình chất lượng đẹp ra; tham khảo ý kiến của hội đồng nghệ thuật trước khi dựng Tượng Bác Hồ; tham mưu cho tỉnh kế hoạch tổ chức lễ khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với nông dân". Đồng thời, giao Sở Xây dựng giám sát tiến độ hoàn thành từng hạng mục công việc; giao Sở Tài chính bố trí kinh phí thực hiện dự án theo danh mục kế hoạch đầu tư đã được duyệt; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dựa trên cơ sở hiện trạng hiện có để tham mưu cho tỉnh phương án tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, bảo đảm trang trọng, hiệu quả.

MINH HUƠNG

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)

khoa học - công nghệ và kỹ thuật Thái Bình lần thứ VIII.

Sau khi nghe các tác giả giới thiệu những ưu điểm, hiệu quả ứng dụng vào thực tiễn của các mô hình, giải pháp, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao tinh thần sáng tạo, sự nỗ lực của các tác giả, nhóm tác giả khi nghiên cứu các đề tài này. Các mô hình, giải pháp đều có thể ứng dụng vào thực tiễn với tính năng vượt trội so với máy công cụ truyền thống, không chỉ đáp ứng yêu cầu dạy và học của cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường mà còn góp phần thúc đẩy mạnh mẽ việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng các mô hình nghiên cứu khoa

học mới, hiện đại trong phát triển kinh tế. Đồng chí mong muốn các tác giả, nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu, nâng cấp các giải pháp không chỉ tốt về chất lượng, đẹp về mẫu mã, đáp ứng với yêu cầu khi sản phẩm được đưa vào sử dụng thực tiễn.

Nhân dịp kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2019), đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, giảng viên, nhân viên Trường Đại học Thái Bình. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Đảng ủy, Ban Giám hiệu, đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên của Trường tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong 60 năm xây

dựng và trưởng thành. Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, bám sát chủ trương, chính sách và định hướng của tỉnh trong điều hành hoạt động của nhà trường.

Đoàn kết nội bộ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức cũng như tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với nhu cầu đào tạo nguồn lực lao động chất lượng cao trong giai đoạn hội nhập quốc tế. Nhanh chóng tham mưu cho tỉnh chỉ đạo kiên toàn, sắp xếp bộ máy lãnh đạo của nhà trường và giải quyết tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ, giảng viên, nhân viên; đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo học sinh. Đây mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong dạy và

học; khuyến khích, tạo mọi điều kiện để cán bộ, giảng viên, sinh viên, học sinh tham gia nghiên cứu khoa học...

Đến tham quan mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá trắm đen tại Thái Bình của nhóm tác giả thuộc Trung tâm Khuyến nông Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cho rằng, việc ứng dụng thành công kỹ thuật sinh sản nhân tạo giống cá trắm đen đã góp phần chủ động nguồn giống và khôi phục, bảo tồn đa dạng sinh học và nguồn lợi cá trắm đen tự nhiên trong tỉnh. Mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật sản xuất giống cá trắm đen có thể phát triển và nhân rộng trên địa bàn tỉnh, từ đó hình thành vùng sản xuất nông sản công nghệ cao, cung cấp giống, cá thương phẩm sạch ra thị trường.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng đánh giá cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Khuyến nông Thái Bình sau một năm thực hiện sáp nhập với Trung tâm Giống thủy sản. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực nhưng Trung tâm đã phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đồng chí mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động Trung tâm tiếp tục liên kết nghiên cứu, khảo nghiệm và chọn lọc nhằm tìm ra những giá trị, con có hiệu quả, nâng suất cao bổ sung vào cơ cấu giống cá trồng, vật nuôi của tỉnh, từ đó phát triển các sản phẩm nông sản đặc trưng của tỉnh. Đây mạnh chuyên giao khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến, nghiên cứu và ứng dụng các đề tài khoa học vào thực tế...

GIỮ VỮNG PHẨM CHẤT CAO ĐẸP...

(Tiếp theo trang 1)

tự học, tự rèn, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu dạy học, tâm huyết, trách nhiệm với sự nghiệp "trồng người".

Hiện nay, nhiệm vụ đặt ra đối với ngành Giáo dục trong đó nhiệm vụ đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đang đặt lên vai đội ngũ nhà giáo những yêu cầu mới với trách nhiệm lớn hơn trong dạy học và giáo dục. Mỗi thầy giáo, cô giáo không những là người giỏi về chuyên môn mà còn phải là người truyền cảm hứng học tập, tu dưỡng đạo đức, nhân cách tới mỗi học sinh. Cùng với đội ngũ nhà giáo cả nước, đội ngũ nhà giáo Thái Bình cần tiếp tục bồi dưỡng đạo đức, nhân văn tình yêu với nghề, sẵn sàng cống hiến cho sự nghiệp "trồng người"; có tình yêu thương, sự xả thân vì học sinh thân yêu. Bên cạnh đó, việc xây dựng chế độ, chính sách nhằm hỗ trợ đời sống, điều kiện làm việc cho đội ngũ nhà giáo cũng là nhiệm vụ cần thiết bởi còn một bộ phận không nhỏ - đặc biệt là đội ngũ giáo viên ở nông thôn, giáo viên hợp đồng vẫn chưa hết khó khăn trong cuộc sống.

Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam là dịp để cả xã hội cùng dành tình cảm, sự tôn vinh cao quý cho các thầy cô giáo đồng thời cũng gửi gắm niềm tin dù trong bối cảnh xã hội đang có nhiều thay đổi song mỗi thầy cô giáo sẽ luôn là những tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục trong giai đoạn mới đồng thời luôn giữ vững phẩm chất cao đẹp của người giáo viên nhân dân.

NGÀNH GIÁO DỤC... (Tiếp theo trang 1)

Năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, giữ vững thành tích dẫn đầu trong phong trào giáo dục toàn tỉnh. Toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện "Nhà giáo mẫu mực, học sinh chăm ngoan, mỗi trường giáo dục lành mạnh", thi đua thực hiện nghiêm quy định về đạo đức, phong cách cán bộ, giáo viên, nhân viên thành phố với "5 điều cần làm và 10 điều không được làm". Đội ngũ cán bộ, giáo viên năng động, sáng tạo tích cực trong các hoạt động đổi mới giáo dục. Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn 100%, trong đó trên chuẩn 94,3%. Tỷ lệ giáo viên giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố đạt 47,6%. Trong năm học, toàn thành phố có 94 học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia, 98 học sinh đạt giải cấp tỉnh và 577 học sinh đạt giải cấp thành phố. Kỳ thi học sinh giỏi lớp 9, thành phố xếp thứ nhất toàn tỉnh; thi THPT Chuyên Thái Bình có 272/475 học sinh thành phố đỗ, đạt 57,3%, cao nhất tỉnh, tăng 1,7% so với năm học trước. Hơn 630 tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND thành phố khen thưởng.

Phát huy những thành tích đã đạt được, năm học 2019 - 2020 ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố quyết tâm giữ vững vị trí thứ nhất trong phong trào giáo dục toàn tỉnh, không để hiện tượng cán bộ, giáo viên, học sinh vi phạm chính sách, pháp luật của Nhà nước, tệ nạn xã hội. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua; phấn đấu tăng số lượng trường từ 4 - 6 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ II; 100% đơn vị đạt tập thể lao động tiên tiến; mức cấp học đều xây dựng được những đơn vị điển hình, dẫn đầu toàn tỉnh.

* Sáng ngày 19/11, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết phong trào thi đua "Đay tốt, học tốt" năm học 2018 - 2019.

Thời gian qua, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động xây dựng quy chế hoạt động, đẩy mạnh công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Cùng với đó, các nhà trường đã tổ chức nhiều chuyên đề, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành, nhất là các phong trào thi đua "Đay tốt, học tốt", "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"... Với những hoạt động thiết thực, năm học 2018 - 2019, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Hưng Hà có hơn 880 sáng kiến cấp tiến được áp dụng vào thực tế; hàng nghìn học sinh được công nhận học sinh giỏi các cấp; 6 đơn vị được UBND tỉnh tặng bằng khen; hơn 500 tập thể, cá nhân được cấp trên khen thưởng.

Trong thời gian tới, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tiếp tục phát huy kết quả đạt được, phấn đấu 96% cán bộ, giáo viên, nhân viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến và 13% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở; có ít nhất 70% tập thể đạt danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến". Phấn đấu năm học 2019 - 2020 toàn huyện có 23 trường học các cấp được công nhận trường chuẩn quốc gia.

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018 - 2019 đã được tuyên dương, khen thưởng.

11 gia đình đã ký hợp đồng, nộp tiền cho con đi học tiếng, hoàn tất các thủ tục để chờ ngày tiễn con lên đường du học, nhưng càng chờ, con đường đi càng xa. Kết quả, các gia đình nhận được câu trả lời "các cháu không đi được" cũng cam kết sẽ được hoàn trả số tiền đã nộp. Nhưng gần 1 năm trôi qua, chưa có gia đình nào nhận được số tiền hoàn trả.

Phóng viên Báo Thái Bình đã về các địa phương gặp các gia đình, trực tiếp nghe phản ánh. Tại nhà ông Lưu Công Võ, thôn Thành Long, xã Đông Hải (Tiền Hải), các gia đình cho biết vào tháng 6/2018, sau khi tham dự hội thảo tư vấn du học do Công ty Cổ phần Asahi Group chi nhánh Thái Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hải tổ chức, đã có 3 gia đình trong xã Đông Hải do nguyện vọng cho con đi du học tại Hàn Quốc. Sau đó, các gia đình tiếp tục được Công ty Cổ phần Asahi Group chi nhánh Thái Bình (trực tiếp là ông Trần Quang Sửu, nhân viên Công ty) tư vấn và hướng dẫn các gia đình đăng ký, làm hợp đồng, nộp các khoản chi phí cho chương trình du học tự

11 gia đình mất hơn 1 tỷ đồng vì hợp đồng du học



Các gia đình trao đổi với phóng viên Báo Thái Bình.

túc tại Hàn Quốc. Cùng với 3 gia đình tại xã Đông Hải, còn có 8 gia đình khác ở các xã Đông Trà, Nam Truong (Tiền Hải), Thanh Tân (Kiến Xương), Thụy Bình (Thái Thụy), Đông Cáp, Đông

Hợp, Đông Quang, Hồng Việt (Đông Hưng) cũng được Công ty Cổ phần Asahi Group chi nhánh Thái Bình tư vấn và hướng dẫn làm thủ tục, yêu cầu nộp tiền chi phí cho chương trình du học. Đã

có 2 gia đình nộp cho Công ty mỗi gia đình 146 triệu đồng, 1 gia đình nộp 70 triệu đồng, còn lại các gia đình khác đều nộp từ 100 - 126 triệu đồng. Toàn bộ số tiền nộp của các gia đình đều có

phiếu thu của Công ty, bao gồm các khoản như: 6 triệu đồng học phí tiếng Hàn học tại Công ty, 20 triệu đồng chi phí dịch vụ, vé máy bay, visa... và 100 - 126 triệu đồng tiền học phí, nội trú, giáo trình... theo như Công ty giải thích là Công ty thu hộ để chuyển sang Hàn Quốc trước khi học sinh nhập học. Các gia đình nộp tiền vào từ tháng 7 - 8/2018, 11 nữ sinh cũng được triệu tập lên học tiếng, ăn nghỉ ngay tại trụ sở Công ty Cổ phần Asahi Group chi nhánh Thái Bình, số 226, tổ 9, đường Lý Bôn, phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình). Theo kế hoạch mà Công ty đưa ra, đến tháng 9/2018, các nữ sinh sẽ bay sang Hàn Quốc nhập học. Song với nhiều lý do, kế hoạch bay liên tục bị hoãn từ tháng 9 sang tháng 10 rồi tháng 12/2018. Đến tháng 1/2019, trước sự hối thúc của các gia đình, Công ty trả lời các cháu không thể đi do các trường đại học bên Hàn Quốc đã dừng tuyển sinh, Công ty cũng cam kết sẽ hoàn trả các gia đình số tiền đã nộp. Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc và cam kết giữa Công ty và 11 gia đình, đến nay 11 gia đình đều chưa nhận được số tiền hoàn trả.

11 gia đình đã nộp tiền cho Công ty Cổ phần Asahi Group chi nhánh Thái Bình đều ở nông thôn, sinh sống bằng nghề nông, số tiền mà các gia đình đã nộp hầu hết do đi vay mượn nên hiện nay một số gia đình đang lâm vào tình cảnh rất khó khăn. Bà Nguyễn Thị Thủy, thôn Thành Long, xã Đông Hải (Tiền Hải) cho biết, gia đình bà đã phải bán đi 4 con bò và vay của Quý Tín dụng nhân dân xã 40 triệu đồng. Còn ông Phạm Văn Nền, xóm 6, xã Đông Trà (Tiền Hải) chia sẻ, gia đình ông đã nộp 146 triệu đồng, toàn bộ số tiền có được là do thế chấp vay ngân hàng. Đơn vị này nay, mỗi tháng gia đình phải trả lãi 1,5 triệu đồng. Ước mơ du học không thành, hiện con gái ông đã phải đi làm công nhân để có tiền góp với bố mẹ trả nợ. Gia đình không biết khi nào mới trả xong món nợ này. Ông Đoàn Đức Thịnh, xã Thụy Bình (Thái Thụy) cũng chia sẻ, 100 triệu đồng hoàn toàn do gia đình thế chấp vay ngân hàng. Sau khi ước mơ du học không thành, con gái ông rơi vào trạng thái buồn chán, mỗi ngày đau đầu mới vui vẻ trở lại. Các gia đình khác như gia đình ông Lưu Công Võ, xã Đông Hải (Tiền Hải), bà Phạm

Thị Tâm, xã Đông Cáp (Đông Hưng)... cũng đều đang trong tình cảnh vay, trả nợ tương tự. 11 gia đình là 11 hoàn cảnh không giống nhau nhưng họ có cùng mục đích, mong ước chung là khắc phục mọi khó khăn, chất chấu, đầu tư cho con đi du học với khát vọng sau này con cái có công việc, tương lai tốt hơn nhưng trái ngược với những mong ước ban đầu, họ đang phải gánh nợ lo là số tiền đã nộp cho Công ty Cổ phần Asahi Group chi nhánh Thái Bình và ông Trần Quang Sửu (nhân viên Công ty và là người trực tiếp tư vấn cho 11 gia đình) đã bị Tòa án nhân dân tỉnh xét xử, tuyên phạt án tù vì tội tội tử chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Như vậy, liệu số tiền hơn 1 tỷ đồng mà 11 gia đình đã nộp cho Công ty có có hiệu quả lại? Mong muốn lớn nhất của 11 gia đình là các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, làm sáng tỏ sự việc.

NHÓM PHÓNG VIÊN